

A5391 - A461 / 2562

สำนักงานคณะกรรมการ
รับที่ 4139
วันที่ - ๑ เม.ย. ๒๕๖๒
เวลา ๐๙.๕๘ น.

คดีเลขที่
รับที่ 4761
วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒
เวลา ๑๑.๔๔ น.

วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ของนายอัคเดช กมลรัตนานันท์ (ฝ่ายตรวจการเดินเรือ)

ตรวจสอบกรณีพิพาทบริษัทชนชาติที่กระทำการทุบทำเรือขอยุทธราชบุรีบูรณะชอย 1 โดยมิได้รับอนุญาต

เรียน ท่านอธิบดีกรมเจ้าท่า

เนื่องด้วยข้าพเจ้านางสาวปริญญ ชัยชนะวงศ์ ทายาทของนายระวี ชัยชนะวงศ์ ผู้ได้รับใบอนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเลขที่ 48/2525 ข้าพเจ้าและทายาททุกคนเพิ่งจะทราบถึงการมีอยู่ของใบอนุญาตทำเทียบเรือดังกล่าวเมื่อประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 จากนายชื่อใหญ่และนายเส็งซึ่งกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของบริษัทชนชาติ ผู้ซื้อที่ดินแปลงติดกับท่าเทียบเรือฉบับข้างต้น บริษัทชนชาติเล่าให้เราฟังว่าจะมาทำการโอนซื้อขายที่ดินที่ติดกับท่าเรือของนายระวี ชัยชนะวงศ์แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะต้องติดต่อให้ทายาทของนายระวี ชัยชนะวงศ์ มาดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้ บริษัทชนชาติและพวกทราบแต่แรกว่าทำเรือใบอนุญาตหมายเลข 48/2525 มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช้ทำเรือเถื่อนแต่อย่างใด หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้ไปลงบันทึกประจำวันและเข้าติดต่อฝ่ายตรวจท่าและเขตราชบุรีบูรณะ ทั้งฝ่ายตรวจท่าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของเขตราชบุรีบูรณะ ได้เข้ามาตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือดังกล่าวแต่ไม่สามารถผ่านเข้าไปในประตูที่ปิดกั้นบริเวณท่าเรือได้แต่มีความเห็นตรงกันว่า มีความเป็นไปได้สูงที่ท่าเทียบเรือดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลง ผิดไปจากแบบที่เคยมีอยู่ฉะนั้นจำเป็นต้องหาตัวผู้กระทำความผิดและอาจต้องมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำการเปลี่ยนแปลงท่าเทียบเรือดังกล่าว เราซึ่งเป็นทายาทมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและหากมีการกระทำผิดจริงต้องทุบทำลายท่าเรือที่มีการต่อเติมผิดแบบ แปลนเราก็จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเต็มที่

ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่ากำลังดำเนินการตรวจสอบก็ได้เกิดมีการร้องเรียนครั้งที่ 1 มาจาก สน.ราชบุรีบูรณะอ้างว่ามีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องท่าเรือข้างต้น ในวันที่ 20 มกราคม 2562 มีฝ่ายทหารเรือ กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำร่วมกับ สน.บางคอแหลม เข้าตรวจสอบบริเวณท่าเรือ

ดังกล่าวพร้อมติดต่อเราผู้ถือใบอนุญาตในฐานะทายาทของนายระวี ชัยชนะวงศ์ เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นข้าพเจ้า นายอัคริต ชัยชนะวงศ์ นางสาวปาลิรัฐ ชัยชนะวงศ์ ทายาททั้ง 3 คนของนายระวี ชัยชนะวงศ์ ได้รับการติดต่อจากฝ่ายตรวจการเดินเรือให้เข้าไปให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีนายอัคเดช กมลรัตนานันท์ เป็นผู้สอบปากคำ เมื่อสอบปากคำแล้วเสร็จข้าพเจ้าและพี่น้องซักถามว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าจึงไม่เรียกบริษัทศรีกรุงธนบุรีและบริษัทชันซิติ้เข้ามาให้ปากคำด้วยเนื่องจากทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทำการซื้อขายที่ดินโฉนดที่ดินติดกับท่าเทียบเรือตามใบอนุญาตของบิดาข้าพเจ้า และในวันที่ฝ่ายต่างๆเข้าตรวจท่า (วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562) ในหนังสือร้องเรียนมีการกล่าวถึงคู่กรณี 2 ฝ่ายคือนางสถาพร ชัยชนะวงศ์ ในฐานะกรรมการของบริษัทศรีกรุงธนบุรี จำกัดและนายหลิว จิ สุยกรรมการของบริษัทชันซิติ้ จำกัด ซึ่งทั้งสองฝ่ายนี้น่าจะทราบดีถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่าเรือมากกว่าเราที่มาทราบภายหลังและให้การไว้ในบันทึกประจำวันทั้งที่สถานีตำรวจ สน. บางคอแหลมและคำให้การกับฝ่ายตรวจการเดินเรือยืนยันไม่ทราบเรื่องของการเปลี่ยนแปลงท่าเรือที่ผิดไปจากแบบที่ขออนุญาต

ประเด็นปัญหาที่ทำให้ข้าพเจ้ามีความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายอัคเดช กล่าวคือ

1.บริษัทชันซิติ้ จำกัด มีการยื่นเรื่องร้องเรียนหลังจากที่ข้าพเจ้าทั้งสามทายาทนายระวี เข้าให้การกับกรมเจ้าท่าในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2562 ไปแล้วว่า ขอให้กรมเจ้าท่าเข้าทำการตรวจสอบท่าเทียบเรือหมายเลข 48/2525 ในชอยราษฎร์บูรณะ 1 ว่าเป็นท่าเรือเอกชนไม่ได้รับใบอนุญาตและบริษัทชันซิติ้มีความประสงค์จะทุบท่าเรือดังกล่าวทั้งโดยออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งที่บริษัทชันซิติ้ทราบดีตั้งแต่แรกและเป็นคนแจ้งเราว่าใบอนุญาตเป็นของนายระวี ชัยชนะวงศ์

2.นายอัคเดช อ้างว่าติดต่อบริษัทศรีกรุงธนบุรีมาให้ปากคำไม่ได้ ต่อมานายธนุ เมื่อได้ทราบว่านายอัคเดช เป็นผู้ดำเนินการสอบปากค่านายธนุกล่าวว่ารู้จักกับนายอัคเดชเป็นอย่างดีและเคยติดต่อพูดคุยกันมา สาเหตุใดจึงติดต่อนายธนุและบริษัทศรีกรุงธนบุรีไม่ได้ การกระทำเช่นนี้ทำให้บริษัทชันซิติ้ทุบท่าเรือได้เนื่องจากหาตัวผู้กระทำความผิดไม่ได้แต่ท้ายที่สุด นายธนุ

และตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมาบริษัทชั้นคดีก็ไม่เคยหยุดกระทำการผิดกฎหมายแม้แต่วันเดียว

7. ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากบริษัทชั้นคดีได้ไปแจ้งความดำเนินคดีข้าพเจ้า กล่าวหาว่าบุกรุกในวันที่กรมเจ้าท่าเข้ามาตรวจดูการรังวัดที่ดินของบริษัทชั้นคดี วันที่กรมเจ้าท่า เข้าแจ้งความลงบันทึกที่ สน. บางคอแหลมในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2562 ได้มีการนัดข้าพเจ้า เข้าตรวจวัดท่าแต่บริษัทชั้นคดีขัดขวางเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าไม่ให้ตรวจวัด ข้าพเจ้าได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส ท่าเรือก็ถูกทุบทำลายทิ้งทุกวันทั้งที่ข้าพเจ้าเข้าไปติดต่อที่กรม เจ้าท่าหลายครั้งทั้ง ผอ.วิเชียร หัวหน้าฝ่ายตรวจการเดินเรือ คุณทวีพงษ์ ต่างก็กล่าวเป็นเสียง เดียวกันว่าไม่มีคำสั่งใดๆให้มีการทุบทำลายเรือดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงอยากขอความกรุณาท่านอธิบดี มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจวัดขนาดของท่าเรือที่ถูกต้องเพื่อให้ข้าพเจ้าได้ติดต่อ เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ปากคำต่อไป

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากท่านอธิบดีกรมเจ้าท่ามีคำสั่ง ตรวจสอบการทำงานของนายอัคเดช ที่ไม่โปร่งใสปฏิบัติหน้าที่โดยเชื่อผลประโยชน์ให้กับกลุ่ม ทุนเอกชนโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของรัฐและขอความกรุณาท่านอธิบดีช่วยดูแลกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

ศายน ๘๐.๐๗๘๖ (๖๐๖๓๓พ)
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
พร.๐๘ ขอปลัดไต่ถามการตามข้อ ๔๘๙ ข้อ ๕
และรายงานให้ ๐๗๘๖ กรมเจ้าท่า ใน ๕ วัน

ศษ ๘๘
นายสุวิชัย บุรพพานนท์
สน.
๑ เม.ย. ๖๖

กษณ ๘๐.๐๗๘๖
ไต่ถามการตามข้อ ๕
ไม่ทราบ
ขมจ.
๑ เม.ย. ๖๖

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง



(นายปรียนช ชัยชนะวงศ์)

ทนายทนายระวี ชัยชนะวงศ์

เรียน พล.ร.

เพื่อทราบและ: รายงาน พล.ร.

ก.ร.๐๓.

น.๕

(นายณัฐ จับใจ)

รจท.(คพ.)

๑ เม.ย. ๖๖